

ปีที่ 15 ฉบับที่ 5415 วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 หน้า 6

## ผลิตชุดสปา'เทียนหอม'ติดดาว

การมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ด้วยการรวมกลุ่มผลิต "เทียนหอม" นับเป็นอีกทางเลือกของชาวบ้านเนินสะอาด ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเทียนหอมบ้านเนินสะอาด ที่ปัจจุบันสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีให้แก่สมาชิก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ 5 ดาว 3 ปีซ้อน

ยุพิน คังคายะ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเทียนหอมบ้านเนินสะอาด ย้อนอดีตให้ฟังหลังไปเรียนรู้วิธีการทำจากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการทำเทียนหอมที่โรงเรียนนายร้อยจปร. จ.นครนายก เมื่อปี 2547 ซึ่งในขณะนั้นทำงานเป็นพนักงานขายของบริษัทซิงเกอร์ จำกัด หวังตั้งใจนำมาประกอบเป็นอาชีพเสริม เนื่องจากมีความชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่หลังจากทดลองทำไปได้สักระยะ ปรากฏว่ามีชาวบ้านให้ความสนใจอยากจะทำลองทำดูบ้าง จากนั้นจึงมีแนวคิดรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเทียนหอมบ้านเนินสะอาด โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก เพื่อสะดวกในการดำเนินงานและการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 15 คน โดยแบ่งหน้าที่กันดูแลทั้งการผลิต การบรรจุหีบห่อและการหาคาครองรับ

"ตอนนี้ตลาดไม่มีปัญหา มีลูกค้าประจำที่ตลาดนัดจตุจักร สัปดาห์ 2-3 ครั้ง แล้วก็จะมีพ่อค้ามารับซื้อส่งออกไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในยุโรปและกลุ่มประเทศอาหรับจะชอบมาก มีทั้งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแล้วบริษัทเขาจะนำไปคิดยี่ห้อเองหรือแบบมีผลิตภัณฑ์หลากหลายรวมเป็นชุดสปาส่งตามโรงแรม" ประธานกลุ่มเผยข้อมูล

อาชีพทำเงินชาวบ้านเนินสะอาด



ส่วนขั้นตอนการผลิตเทียนหอม ยุพินอธิบายว่า จะมีวัตถุดิบใช้ในการผลิตประกอบด้วย พาราฟินแว็กซ์ โพลีเอททิลีนแว็กซ์ หรือที่นิยมเรียกกันติดปากว่า พีโอ หรือโพลีเอสเตอร์ เอสเตอร์รีน สเตียริกเอซิค ไมโครแว็กซ์ สีผสมเทียนและน้ำมันตะไคร้หอม โดยนำวัตถุดิบทั้งหมดมาผสมกันต้มจนละลาย นำไปหยอดบนแท่นพิมพ์ ตั้งไว้จนเย็น จากนั้นจึงแกะออกมาแล้วนำไปใส่ใส่เทียน ก่อนจะนำมาบรรจุกล่อง กล่องละ 10 ชิ้น สนนราคาส่งกล่องละ 18 บาท

ด้าน ศักดา ชีระวา หรือผู้ใหญ่คำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 ต.เขาเพิ่ม และประธานกลุ่มองค์กรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรบ้านเนินสะอาด กล่าวถึงกลุ่มผลิตเทียนหอมบ้านเนินสะอาด ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายกองทุนฟื้นฟู โดยระบุว่า เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพมาก สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี และจะมีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลังจากมีลูกค้าให้ความสนใจสั่งซื้อออเดอร์เข้ามาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน

"ขณะนี้ทางกลุ่มทำเรื่องขอกู้เงินกองทุนฟื้นฟู 5 แสนบาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีเพื่อให้สมาชิกได้นำเงินไปลงทุนขยายกิจการหรือลงทุนทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ นอกจากทำนาอย่างเดียวอย่างกลุ่มเทียนหอมก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่จะกู้เงินเพื่อไปต่อยอดกิจการเพิ่มด้วย" ศักดาเผยระหว่างนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการกลุ่มเทียนหอมบ้านเนินสะอาด สนใจผลิตภัณฑ์โทร.08-7165-3676

"เทียนหอม" และผลิตภัณฑ์ชุดสปา มีมือสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทียนหอมบ้านเนินสะอาด นับเป็นอีกสินค้าเด่น คุณภาพระดับ 5 ดาวมีมือชาวบ้าน ที่สร้างงานและรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

